

# ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ

## วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564

### คอลัมน์ หน้ามองฟ้า เท้าเหยียดดิน : ปลูกรางะวังหนอนห่อใบ



เข้าสู่ฤดูฝน เข้าสู่ฤดูเพาะปลูก กรมวิชาการ เกษตร เตือนเกษตรกรผู้ปลูกรางะวังการเข้าทำลาย ของ หนอนห่อใบงา หรือ หนอนห่อยอด แมลงศัตรู สำคัญที่สุดของงา เพราะสามารถทำลายในทุกส่วนและ ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่งาเริ่มงอกเพียงพื้นผิวดิน ไปจนถึงระยะติดดอกออกฝัก โดยเฉพาะการปลูกรางะ

ในช่วงต้นฤดูฝนจะพบการระบาดของหนอนห่อใบงามากเป็นพิเศษ

มักจะพบการเข้าทำลายในระยะตั้งแต่ต้นงาเริ่มงอกพื้นผิวดินจนถึงระยะที่ต้นงาอายุ 30 วัน หนอนห่อใบงาจะเข้าทำลายด้วยการชักใยดึงใบงามาห่อตัวไว้แล้วกัดใบอยู่ภายใน ถ้าเข้า ทำลายตั้งแต่ต้นอ่อน ต้นงาจะตาย ทำให้ต้องปลูกซ่อมใหม่ และเมื่อต้นงาโตขึ้นจะเข้าทำลาย บริเวณยอดอ่อน ในแต่ละยอดจะมีหนอน 1-5 ตัว ถ้าเข้าในระยะออกดอกงาจะร่วง และถ้าเป็น ระยะติดฝักหนอนจะอาศัยอยู่ในฝัก ทำให้ผลผลิตงาเสียหาย 27-40%

หากเกษตรกรพบการระบาดของหนอนห่อใบงา ให้ใช้กับดักแสงไฟดักผีเสื้อกลางคืน ตัว เต็มวัยของหนอนห่อใบงา ไม่ให้มาวางไข่ เพื่อเป็นการตัดวงจรชีวิตและตัดวงจรการระบาดของ หนอนห่อใบงา แต่ถ้าเป็นระยะที่เพิ่งลงปลูกรางะให้ควรหมั่นตรวจดูการเข้าทำลายของหนอนห่อใบ งา หากพบว่า มีหนอนห่อใบงาเข้าทำลายต้นอ่อนงามากกว่า 2 ตัวต่อแถวปลูกรางะยาว 1 เมตร ให้ ฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ไตรอะโซฟอส 40% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์ โบซิลแพน 20% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยให้ฉีดพ่นติดต่อกัน 3 ครั้ง ในระยะต้นงามีอายุ 5 วัน 20 วัน และ 40 วัน

สะ-เล-เต

### ปรับหลักเกณฑ์โค่นสวนยาง รองรับไม้แปรรูปโตกว่า 10%



“ขณะนี้สถานการณ์ราคาไม้ยางพารามีแนวโน้มราคาดี ตามลำดับ ล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ราคาตกไร่ละ 42,177 บาท กยท.คาดว่าในช่วงปีนี้ถึงปีหน้า อุตสาหกรรม ไม้ยางพาราจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้นกว่า 10% จากการฟื้นตัว ของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจีนตลาดส่งออกใหญ่ของไทย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาไม้ยางและเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการโค่นยางพารา กยท.จึงออกประกาศปรับหลักเกณฑ์การโค่นไม้ยางใหม่ มีผลบังคับ ใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564”

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อธิบายถึงการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ เรื่อง การอนุญาตให้เจ้าของสวนยางโค่นต้นยางพารา ก่อนได้รับอนุมัติการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ.2564 จะมีขั้นตอนที่แตกต่างจากเดิมและง่ายต่อการปฏิบัติ โดยกำหนดให้เกษตรกรเจ้าของสวนยางห้ามโค่นยางก่อนได้รับอนุมัติ โดยเกษตรกรต้องไปยื่นคำร้องรับการปลูกแทนที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด หรือสาขาที่สวนยางของเกษตรกรตั้งอยู่



โดย กยท.จะจัดคำขอการปลูกแทนเรียงตามลำดับก่อนหลังไว้เป็นรายปี ในแต่ละปีเจ้าของสวนยางจะได้รับการปลูกแทนมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่ง กยท.จะแจ้งให้เจ้าของสวนยางทราบล่วงหน้าว่าจะได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนในปีใด



หลังจากได้รับคำร้องแล้ว กยท.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกไปสำรวจจริงวัด ตรวจสอบสภาพพื้นที่แปลงปลูก หากสวนยางเข้าหลักเกณฑ์ ตามมาตรา 4 มาตรา 37 พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 และระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้เกษตรกรที่จะรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน จะต้องเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางอายุกว่า 25 ปีขึ้นไป หรือต้นยางทรุดโทรมเสียหาย หรือต้นยางได้ผลน้อย ตามหลักเกณฑ์ที่ กยท.กำหนด จึงจะอนุญาตให้โค่นต้นยางได้ ทั้งนี้ เมื่อเกษตรกรเจ้าของสวนยางโค่นต้นยางแล้วมี 2 ทางเลือกที่จะดำเนินการ

1.กรณีเจ้าของสวนยางที่รอการปลูกยางหรือไม่ยื่นต้นไปจนถึงปีที่ได้รับอนุมัติให้การปลูกแทน กรณีนี้เจ้าของสวนยางจะได้รับเงินสนับสนุนการปลูกแทนตามปกติ คือไร่ละ 16,000 บาท

2.กรณีเจ้าของสวนยางต้องการใช้ประโยชน์ของที่ดินเพื่อการอื่นไปก่อน เช่น ปลูกพืชล้มลุกพืชระยะสั้น การทำสวนยางแบบผสมผสาน ก็สามารถทำได้ โดย กยท.จะให้การสนับสนุนทางด้านอาชีพเสริมและให้บริการทางด้านวิชาการ เมื่อถึงกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติการปลูกแทนในปีใด เจ้าของสวนยางก็จะได้รับเงินสนับสนุนการปลูกแทนตามปกติ คืออัตราไร่ละ 16,000 บาทเช่นกัน

สำหรับในปี 2564 มีเกษตรกรชาวสวนยางต้องการโค่นต้นยางพาราถึง 470,000 ไร่ มากกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 70,000 ไร่ ซึ่งหากเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไว้ในปีนี้เกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับเงินสนับสนุนการปลูกแทนในปีงบประมาณ 2565 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์



ยางพารา 20 ปี กำหนดที่จะลดพื้นที่ปลูกยางพาราให้เหลือประมาณ 18.4 ล้านไร่ ภายในปี 2579 กยท.จึงได้ขยายเป้าหมายในการลดพื้นที่ปลูกยางจากเดิมปีละ 200,000 ไร่ เป็นปีละ 400,000 ไร่ เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับราคายางพารา และให้ปริมาณไม้ยางมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ทั้งในส่วนของไม้ยางและไม้วัสดุพาเลท

การปรับหลักเกณฑ์ นอกจากเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้มากขึ้นจากการโค่นไม้ยางพาราแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไม้ยางพาราให้มีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับแปรรูปไม้ในสถานการณ์ที่ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดย กยท.จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางวงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท ที่มีเป้าหมายสนับสนุนผู้ประกอบการยางขึ้นปลายน้ำ รวมถึงกิจการไม้ยางพาราในการขยายกำลังการผลิตปรับเปลี่ยนเครื่องจักรการผลิต ซึ่งโครงการจะหมดเขตในเดือนธันวาคมนี้.

กรวิวัฒน์ วีนิล

## เจียไต๋ชู “ปุ๋ยกระต่ายมาซัวร์” ปล่อยโฆษณาได้ผลดีมีคุณภาพ

### เจียไต๋ชู “ปุ๋ยกระต่ายมาซัวร์” ปล่อยโฆษณาได้ผลดีมีคุณภาพ

นายเทพวิทย์ เตียวสุรัตน์กุล ประธานคณะผู้บริหารบริษัท เจียไต๋ จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี กล่าวว่า ปุ๋ยตรากระต่ายเข้าใจอุปสรรคในการเพาะปลูกของเกษตรกร ไม่ว่าจะเรื่องปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงปัจจัยด้านอื่นๆที่ล้วนส่งผลต่อผลิตผล เพื่อเพิ่มความมั่นใจและเพื่อให้ทุกการลงทุนในการเพาะปลูกผลิดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ ปุ๋ยตรากระต่ายจึงคัดสรรสูตรปุ๋ยคุณภาพดีจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วโลกให้เหมาะสมกับพืชแต่ละประเภท ทั้งข้าว พืชไร่ ผัก และไม้ผล การันตีด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 ตอกย้ำมาตรฐานการดำเนินงานในระดับสากล

โดยล่าสุดเจียไต๋ได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา “ปุ๋ยกระต่ายมาซัวร์” ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตเกษตรกรในงานคอนเสิร์ตคาราวานมาซัวร์ ที่พวกเขาต่างต้องเจออุปสรรคในการประกอบอาชีพมากมาย รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการเพาะปลูก แต่พวกเขากลับต้องลุ้นรอคอยผลิตผลในทุกๆปีว่าจะมีคุณภาพตามต้องการหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ ปุ๋ยตรากระต่ายจะเป็นอีกตัวช่วยให้พี่น้องเกษตรกรมั่นใจมากขึ้นว่าจะได้ผลิตผลดีมีคุณภาพแน่นอน.

